
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ 
วันอาทิตย์ท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสังคม ช้ัน ๓  วิทยาเขตจันทบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
------------------------------------------------ 

 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ์ กรรมการ 
๓. พลตํารวจเอกชาญวุฒิ  วัชรพุกก์ กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต ์ สกลไชย กรรมการ 
๕. พลตํารวจตรชีุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์อานนท์  เท่ียงตรง กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ กรรมการ 
๙. นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ กรรมการ 
๑๐. นายเดชา  ดีผดุง กรรมการ 
๑๑. นายสําเร็จ  วงศ์ศักดา กรรมการ 
๑๒. นายจรัสโรจน์  บถดําริห ์ กรรมการ 
๑๓. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  (นายสุภัทร  บุญส่ง  แทน) 
๑๔. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายศิริพงศกร  ชูสังข์  แทน) 

  

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม 
๑. นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล กรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์อํานวย  คําตื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒. นายมนตรี  เรืองสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓. นายธํารงค์  แจงเชื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารยม์นัส  คงศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 



- ๒ - 
 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุกัลยา  ปริญโญกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๖. นางสาวปภัสชญาภรณ์  แพรดํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๗. นางสาวดวงใจ  นพวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๘. นางสาวพิราวรรณ  เลิศวัฒนวินัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๙. นายธิราช  บัวรอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๐. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๑. นางสาวศิรินภา  แสงอร่ามมโนจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๒. นาวาอากาศเอกสุรพล  นะวะมวัฒน ์  
๑๓. นายนพดล  เรืองศร ี
๑๔. นายสุธีวัน  โล่ห์สุวรรณ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานแจ้งสรุปการศึกษาดูงานท่ีวิทยาเขตจันทบุรี เม่ือวันเสาร์ท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐     
ให้คณะกรรมการฯทุกท่านทราบ ดังนี ้

ประเด็นแรก รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง ได้กล่าวถึง มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ประสบการณ์จากรอบโลกศักยภาพของ Calpoly California ท่ีโดดเด่น คือ จบแล้วมีงานทํา จบแล้วเงินเดือนสูง
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลกท่ีมีความเจริญอย่างต่อเนื่อง โดยได้นํามาเปรียบเทียบกับวิทยาเขต
จันทบุรี ท่ีมีพ้ืนท่ีโดยประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่ ถือเป็นโอกาสดีท่ีนักศึกษาจะได้ศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและ
เป็นพ้ืนท่ีแห่งเดียวในประเทศไทย ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องนําจุดเด่นในส่วนนี้มาใช้ เพ่ือดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามา
ศึกษามากข้ึน 

ประเด็นท่ีสอง การเพ่ิมศักยภาพของวิทยาเขตจันทบุรี โดยเริ่มจากท่ีดินของวิทยาเขต ท่ีถือว่า
เป็นท่ีดินท่ีดีท่ีสุดในโลก เพราะทางด้านทิศตะวันออกมีน้ําตกกระทิง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยทํางานร่วมกับกรม
ป่าไม้ ซึ่ง Eastern Economic Corridor (EEC) ได้มีงบประมาณลงมาช่วยสนับสนุนพัฒนา ซึ่งทางวิทยาเขต
น่าจะมีการเจรจากับกรมป่าไม้ขอให้มีน้ําไหลผ่านเข้ามหาวิทยาลัยฯลงสู่บึงสวนสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเป็นน้ําท่ี
สะอาดสามารถดื่มและจําหน่ายเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยได้ รวมถึงการทําเกษตรฟาร์มท่ีจะเป็นการหารายได้
ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น รายได้จากทุเรียน รายได้จากการขายลูกหมู รายได้จากการขายน้ําดื่ม/น้ําสํารอง 
ท้ังนี้ขอมอบให้ รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา ประธานกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ พิจารณา
ดําเนินการร่างระเบียบ/ข้อบังคับ ท่ีเป็นการนําเงินรายได้ส่งเข้าส่วนกลางและมีการจัดสรรเงินรายไดอ้ย่างเป็นธรรม 
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มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ มีผู้บริหาร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ 
     เม่ือวันท่ี ๔พฤษภาคม๒๕๖๐ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้
จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑๘ หน้า 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย 
  คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ยกร่างข้อบังคับเก่ียวกับการได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยตามแนวทางท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยท้ัง ๔ แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ได้หารือร่วมกันเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น  

 คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วยคุณสมบตัิ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี ้
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เรื่อง หลักการและเหตุผล 

ชื่อกฎหมาย ปรับแก้ไขชื่อกฎหมายให้สอดคล้องกับถ้อยคําท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

การยกเลิกกฎหมาย ควรยกเลิกข้อบังคับฉบับท่ีใช้บังคับในปัจจุบัน 

บทนิยาม ควรยกเลิกนิยามคําว่า “กรรมการสรรหา” เนื่องจากให้นิยามคําว่า 
“คณะกรรมการสรรหา” ไว้แล้ว 

คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ควรเพ่ิมการกําหนดระยะเวลาท่ีต้องดําเนินการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบของ 
คณะกรรมการสรรหา 

- จากเดิมท่ีกําหนดให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
  เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ควรกําหนดให ้
  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ โดยให้สภา 
  มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ 
- ควรเพ่ิมคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา 

หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา - กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง 
  นายกสภามหาวิทยาลัยเพียงหนึ่งรายชื่อ 

การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย - เพ่ิมหลักเกณฑ์กรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบรายชื่อผู้สมควร 
  ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
- ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมได้ แต่ต้องไม่ขัด 
  กับข้อบังคับนี้ 

บทเฉพาะกาล กําหนดบทเฉพาะกาล เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีสามารถดําเนินการไปได้ 

 

การพิจารณา 
๑) การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ต้องเป็นบุคคลท่ีต้องมีความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงต้องมี

คุณสมบัติท่ีเหมาะสม รู้บทบาทและอํานาจหน้าท่ีของตนเอง 
๒) กรณีการสรรหาอธิการบดี ควรให้มีการนําเสนอวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ีสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดไว ้

 ท้ังนี้ ประธานกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ (รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา) ได้ชี้แจง
เพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการกฎหมายฯ จะดําเนินการตามหลักการและเหตุผลตามมติท่ีประชุม ซึ่งการยกร่าง
ข้อบังคับดังกล่าว ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ
พิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
   เกี่ยวกับการได้มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ยกร่างข้อบังคับเก่ียวกับการได้มาซึ่งผู้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยท้ัง ๔ สถาบัน ได้หารือ
ร่วมกันเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น  

 เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยท้ัง ๔ สถาบัน ไม่ได้กําหนด
แนวทางการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ แต่สภาพปัญหาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกเดิมเป็นผลมาจากการกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่ง ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาในอนาคตจึงควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ โดย
คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับใคร่ขอหารือหลักการเก่ียวกับวิธีการได้มาเพ่ือนําไปพิจารณายกร่าง
ข้อบังคับต่อไป โดยมีแนวทางเสนอเบื้องต้น ดังนี ้

๑. ให้กรรมการสรรหาพิจารณาเสนอรายชื่อจํานวนสองเท่าของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังหมด เพ่ือเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคัดเลือกตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อพิจารณา 
 ข้อดี :  คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่มีส่วนได้เสียกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก จึงสามารถเลือกบุคคลท่ีมีความเป็นกลาง  
 ข้อเสีย : คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจไม่ทราบประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อ และไม่เข้าใจ

บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอย่างแท้จริง จึงอาจเลือกบุคคลได้ไม่ตรงกับความต้องการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

๒. ให้กรรมการสรรหาพิจารณาเสนอรายชื่อจํานวนสองเท่าของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังหมด เพ่ือเสนอสภาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 
 ข้อพิจารณา 
  ข้อดี : สภามหาวิทยาลัยอาจมีส่วนได้เสียหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถูกเสนอชื่อทําให้การ
พิจารณาคัดเลือกไม่มีความเป็นกลาง และก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง 

  ข้อเสีย : สภามหาวิทยาลัยเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
และทราบข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อ 
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๓. แนวทางอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกเห็นสมควร 

การพิจารณา 

 องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย ควรกําหนดจํานวนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา
ความเชี่ยวชาญ และเป็นบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคตะวันออก ท้ังนี้ ครึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒคิวรเป็นบุคคลท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ
พิจารณาดําเนินการและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
   ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
หนังสือขอให้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ง.) นั้น 

 ในการนี้ เลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ง. ได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้

๑) คณะกรรมการฯได้ให้ความเห็นชอบคําเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (เงินงบประมาณรายได้) และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙  
เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๒) คณะกรรมการฯได้มีมติให้ผู้ปฏิบัติงานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ีเก่ียวข้องสําหรับ ก.บ.ง. 
เพ่ือนํามาสรุปและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการประสานทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเร่งดําเนินงาน 

๓) คณะกรรมการได้มีมติท่ีชัดเจนในการกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงเห็นควรให้ดําเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีได้
กําหนดไว้ดังกล่าว 

๔) คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายการงบบุคลากร ตําแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์ เดิม ๑ อัตรา เปลี่ยนแปลงเป็น ๒ อัตรา และเห็นชอบในหลักการ การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเงินรานได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนงบดําเนินงาน เปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน  
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 ท้ังนี้ คณะกรรมการฯได้มีการติดตามเร่งรัดและให้มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการดําเนินงาน
เพ่ือหาแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
มหาวิทยาลัยฯ และรับทราบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
และให้ดําเนินการสรุปรายงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ัง ๔ เขตพ้ืนท่ี 

๕) คณะกรรมการฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองกฎหมายต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
   (ก.ต.ส.) 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
หนังสือขอให้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์
ในการดําเนินงานให้เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับฯ ดังนี ้

๑) กํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การดําเนินงานและการบริหารงบประมาณรวมถึง
การใช้ทรัพยากร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒) ประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือทบทวนและ
เสนอแนะมาตรการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง
ของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน การบริหารงาน และเพ่ือป้องปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในข้ันตอนดําเนินงาน 

๓) สอบทานและวิเคราะห์ด้านการเงินของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความเสี่ยง ความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และทันเวลา เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้มีการประชุมมาแล้วรวม ๓ ครั้ง คือในเดือนมกราคม มีนาคม 
และพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยสรุปได้ดังนี ้

การประชุมครั้งท่ี การดําเนินงาน 

ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑) ระบบการตรวจสอบภายใน 
๑.๑) รับทราบเกณฑ์การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
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การประชุมครั้งท่ี การดําเนินงาน 

 ๑.๒) รับทราบแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
และประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
๒) ตรวจสอบการบริหารจัดการ 

๒.๑) รับทราบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
และคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๒) รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ และคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ 

๒.๓) รับทราบเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก และผู้อํานวยการกอง 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 

ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑) ระบบการตรวจสอบภายใน 
๑.๑) รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

- ๒๕๕๙ ท่ีหน่วยรับตรวจยังมิได้ดําเนินการแก้ไข จํานวน ๔ หน่วยงาน 
๑.๒) รับทราบแผนการตรวจสอบ (ฉบับปรับปรุง) ประจําปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ 
๑.๓) พิจารณาแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ สําหรับเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
๒) ตรวจสอบการบริหารจัดการ 

๒.๑) รับทราบคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และคะแนนผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๒.๒) รับทราบเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานของ อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก และผู้อํานวยการกอง 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เพ่ือหารือความชัดเจนของเกณฑ์ประเมิน
และผลการปฏิบัติงาน 

 

 
 



- ๙ - 
 

การประชุมครั้งท่ี การดําเนินงาน 

ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 
วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๑) ระบบการตรวจสอบภายใน 
๑.๑) รับทราบความคืบหน้าสรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ท่ีหน่วยรับตรวจยังมิได้ดําเนินการแก้ไข จํานวน ๔ รายงาน 
๑.๒) รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๓ 

หน่วยรับตรวจ คือ 
- การตรวจสอบรายงานทางการเงิน กองคลัง 
- การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินรายได้ วิทยาเขตอุเทนถวาย 
- การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินรายได้ วิทยาเขตจักรพงษ 

ภูวนารถ  
๑.๓) พิจารณาแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

แนวทางการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด  

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
หนังสือขอให้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณนั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ ได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานเรียบร้อย
แล้ว โดยจัดทําร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ การดําเนินงาน 
๑. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ 

- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
- พัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ให้ทันต่อพลวัตรของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

๒. การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู ้ - พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหาของสถาบัน 
ท้องถิ่น และประเทศ  
- พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
- พัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย์ 



- ๑๐ - 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ การดําเนินงาน 
๓. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน - สร้างความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดล้อม USR : University-Social Responsibility 
- พัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเน่ือง และสามารถสร้างรายได้ 
- การสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ  
- ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริในพื้นท่ีด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามศาสตร์ของพระราชวงศแ์ละศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

๔. การอนุรักษ์ พัฒนา ถา่ยทอด ฟื้นฟู 
วัฒนธรรมประเพณ ี

- บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการ
เรียนการสอน 

๕. การบริหารและการจัดการองค์กรท่ีดี - ปรับโครงสร้างองค์กร  
หน่วยงานหลัก และกลไกรูปแบบใหม่ในการดําเนินงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
- ปรับการบริหารจัดการ และปรับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน (Infra-structure and facilities) 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครบถว้นและทันสมัย 
- พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นธรรมและโปร่งใส 
และสร้างระบบแรงจูงใจท่ีสอดคล้อง 
- เผยแพร่ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคม  
       - วัฒนธรรมองค์กร 
       - สร้างความสามัคคี ปลูกจิตสํานึกรักองค์กร 
- พัฒนาการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
- พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 
- ต้ังศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล และห้อง Lab วิจัยท่ีเป็นความ
ร่วมมือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลและมหาวิทยาลัยชั้นนําท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ 
- พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
โลจิสติกส์,เมคคาทรอนิกส์  เพือ่ผลิตกําลังคนรองรับการยกระดับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
EECi 

 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 



- ๑๑ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

สรุปเรื่อง 

  ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เกษตรกลวิธาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และมีสาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็น          
ผู้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องตามความต้องการแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีศักยภาพ  ตลอดจนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และสอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้นําหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อสภาวิชาการ พิจารณา
กลั่นกรองตามอํานาจหน้าท่ี ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุมสภาวิชาการ
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ท้ังนี้ ได้นําเสนอคณะกรรมการ
ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๙พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้านวิชาการฯ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

 ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และคณะกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรา ๑๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงนําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาก่อน
ดําเนินการตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

มติท่ีประชุม  

 ท่ีประชุมเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนภาคสมทบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗       
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) 



- ๑๒ - 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปิดสอนหลักสูตรภาคสมทบ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘)ซึ่งจะดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์และจะเริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐โดยมีสาระสําคัญในการ
ขอเปิดสอนหลักสูตรภาคสมทบครั้งนี้ เพ่ือตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนท่ีของเขตอุตสาหกรรมท่ีมีความ
ต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และเพ่ือพัฒนากําลังคนให้มีคุณวุฒิท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตลอดจนการ
พัฒนาการจดัการศึกษาให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ โดยมุ่งสู่การพัฒนา
ตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
การประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้วสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จึงได้นําเสนอแบบเสนอขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ซึ่งท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการท้ังนี้ ได้นําเสนอคณะกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๙พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้านวิชาการฯ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 ในการนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการ และคณะกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงนําโครงการเปิดสอน
ภาคสมทบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนดําเนินการตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
รายละเอียดตามมติสภาวิชาการ วาระ ๕.๕ และเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ีแนบมานี ้

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมอนุมัติโครงการเปิดสอนภาคสมทบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส(์หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับแก้ ไข สมอ.๐๘ และแผนการรับนักศึกษา 
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์
   (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗       
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบเดิมได้ลาออก เพ่ือศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก และมีนักศึกษาทุนบุคลากรภายนอก สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รายงานตัวกลับเข้ารับ
ราชการเพ่ือชดใช้ทุน จึงเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี ้
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รายละเอียดการปรับแก้ไข 

อาจารย์ประจาํหลักสูตร  
ลําดับที่ ๔ 

เดิม 
นายศิริชัย  สมแสน 

แก้ไขเป็น 
นายอภิวัฒน์ จันโท 

มีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 

อาจารย์ประจาํหลักสูตร     
ลําดับที่ ๕ 

เดิม 
นางสาวสุนทรี  แสงศรี 

แก้ไขเป็น 
นายชวลิต  ปัญญาอิสระ 

ลาออก  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 

 ท้ังนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการปรับเพ่ิมจํานวนแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตร 
เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนในภาคสมทบ โดยจะเริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร (ภาคสมทบ) 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
 

แผนการรับนักศึกษา เดิม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปรับเพิ่มจํานวนนักศึกษา (ภาคสมทบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและการปรับเพ่ิมจํานวนแผนการรับนักศึกษา
ในหลักสูตร (ภาคสมทบ) ในครั้งนี้ ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด ท้ังนี้ สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนได้นําเสนอแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ ต่อสภาวิชาการพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ซึ่งท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตาม

นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ชั้นปทีี่ ๑  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ชั้นปทีี๒่  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ชั้นปทีี่ ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ชั้นปทีี่ ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - ๓๐ ๓๐ 

นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ชั้นปทีี่ ๑    ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ชั้นปทีี๒่    ๓๐ ๓๐ 

ชั้นปทีี๓่     ๓๐ 

รวม   ๓๐ ๖๐ ๑๒๐ 
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา   - ๓๐ ๓๐ 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการพร้อมท้ังได้นําเสนอคณะกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๙พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการด้านวิชาการฯก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป  

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมเห็นชอบการปรับแก้ไข สมอ.๐๘ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส ์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
คําสั่งท่ี ๑/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่งตั้ง พลตํารวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์ ปฏิบัติหน้าท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.)  

 พลตํารวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์ ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเสนอให้แต่งตั้ง นายเดชา ดีผดุง ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย แทน เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้เก่ียวกับการตรวจสอบ และ
งบประมาณเป็นอย่างดี ท้ังนี้ พลตํารวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์ ยินดีเป็นกรรมการในคณะกรรมการนี้ต่อไป หรือ
ตามแต่ท่านประธานกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ จะเห็นสมควร 
 เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้
กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ไว้ดังนี ้
 “ข้อ ๘  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) ประธานซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านต่างๆ อีกจํานวน ๓ คน  โดยให้เป็นบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชีหรือการตรวจสอบภายใน ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย
หรือการบริหารหน่วยงานในภาครัฐ เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน เป็น เลขานุการและในกรณีจําเป็นสภามหาวิทยาลัย  
อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน” 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ 
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๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การพิจารณา 
๑. เสนอแต่งตั้ง นายเดชา ดีผดุง ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

 ๒. เสนอแต่งตั้งพลตํารวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์ เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ เพ่ือมิให้ขัดกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ 

 เห็นควรปรับแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อบังคับฯ เนื่องจากตาม ข้อ ๘ (๒) ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระบุไว้เพียง“ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ด้านต่างๆ อีกจํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ” โดยขณะนี้มีกรรมการครบ ๓ คนแล้ว 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง นายเดชา ดีผดุง ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) ตามเสนอ ท้ังนี้ ให้แต่งตั้ง พลตํารวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์ เป็นท่ีปรึกษาลําดับท่ี ๑ และ
ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นท่ีปรึกษาลําดับท่ี ๒  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
คําสั่งท่ี ๒/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และต่อมาได้มีคําสั่งท่ี ๔/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํา
ข้อกําหนดโครงการพัฒนาระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 เนื่องจากคณะอนุกรรมการได้พิจารณาราคากลางและขอบเขตของงาน (Terms of Reference 
: TOR) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยท่ีประชุมอนุกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามเสนอ พร้อมท้ัง
มีข้อเสนอเพ่ิมเติมว่า ควรเพ่ิมข้ันตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเห็นสมควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป ท้ังนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด 
การดําเนินโครงการ ดังนี ้

๑) วัตถุประสงค์การดําเนินการ 
๑.๑)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบหลาย

เส้นทาง OSPF โดยสามารถเชื่อมต่อได้ ๒ เส้นทางเป็นอย่างน้อย 
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๑.๒) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานอุปกรณ์เครือข่ายหลัก ให้สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มศักยภาพ โดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ 

๑.๓) เพ่ือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทําความเย็นในห้องศูนย์ข้อมูลของแต่ละวิทยาเขต ให้อุปกรณ์
สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เสียหาย 

๑.๔)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสํารองของอุปกรณ์เครือข่ายท่ีมีความ
จําเป็นต้องเปิดใช้งานตลอดเวลา ท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเสียหายอันเกิดจากระบบไฟฟ้า 

๑.๕) เพ่ือปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณท่ีมีการชํารุดเสียหายและมีความจําเป็นเร่งด่วน
ในการใช้งาน ท้ังเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย 

๑.๖)  เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐาน ICT สามารถรองรับการทํางานด้วยเทคโนโลยี ได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

๒) ระยะเวลาในการดําเนินการ ประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
๓) วงเงินในการดําเนินโครงการฯ จํานวน ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้า

พันบาทถ้วน)  
๔) หน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการ คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ การดําเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมอบอธิการบดีดําเนินการ ตามข้อ ๑) - ๓) ท้ังนี้ ควรดําเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 

   -ไม่มี- 
 

 

 ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกําหนดนัดประชุมครั้งต่อไป       
ในวันท่ี๘ มิถุนายน ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
   

นายสุภัทร  บุญส่ง 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


